



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THĂM, LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN THÁI BÌNH



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra sản xuất tại Xi nghiệp Chế biến hải sản Diêm Điền (Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình).

Chiều ngày 7/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, làm việc với Công ty Nhiệt điện Thái Bình và Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình. Cùng đi có lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Thái Thụy.

Theo báo cáo của Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ các công việc chính của dự án phục vụ cho vận hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1. Tổ máy 1 hoàn thành chạy tin cậy vào ngày 16/1/2018, tổ máy 2 hoàn thành chạy tin cậy vào ngày 22/3/2018. Các tổ máy sau khi hoàn thành chạy tin cậy đã thực hiện phát điện theo huy động, công suất của hệ thống điện quốc gia. Về công tác chạy thử nghiệm liên quan, tổ máy 2 đã thực hiện chạy chứng minh thiết kế lò hơi với than 5a.2 và hoàn thành vào ngày 26/4/2018. Tổ máy

1 sẽ thực hiện đốt than chứng minh thiết kế lò hơi với than trộn dự kiến từ giữa tháng 5/2018. Trong quá trình thực hiện dự án, các thiết bị bảo vệ môi trường đã lắp đặt và đưa vào vận hành ngay từ khi chạy thử nghiệm các tổ máy. Theo đánh giá và theo dõi trong thời gian qua, việc vận hành máy bảo đảm các yêu cầu về môi trường, an toàn, phòng, chống cháy, nổ theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và dự án. Một số nội dung về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của UBND tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: xây dựng hồ kiểm chứng, lắp đặt màn hình hiển thị các thông tin vận hành của nhà máy. Hệ thống quan trắc phát thải tự động triển khai thực hiện kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Riêng chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và có kho lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy theo quy định.

(Xem tiếp trang 4)  
**TÁT ĐẠT**

### THÀNH PHỐ

- Giải phóng mặt bằng 45 dự án
- Phấn đấu gieo cấy vụ mùa đạt 2.350ha

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án công trình trọng điểm, các dự án tạo nguồn, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. 4 tháng qua, thành phố đã hoàn thành công tác GPMB 45 dự án, lập 19 phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền 24,2 tỷ đồng; thanh toán, chi trả 37,2 tỷ đồng cho 211 lượt gia đình, cá nhân, diện tích GPMB 10,2ha đất; thực hiện quyết toán kinh phí 21 dự án với số tiền 24,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, thành phố tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật; đồng thời, vận dụng linh hoạt, đúng chế độ, chính sách trong công tác GPMB, bảo đảm quyền lợi tối nhất cho người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, góp phần đáp ứng tiến độ thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.

(Xem tiếp trang 4)  
**MINH NGUYỆT**



Thành phố Thái Bình tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

### Hơn 20 sáng kiến, cải tiến ngành hậu cần

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị hậu cần năm 2018.

Tham gia hội thi có hơn 20 sáng kiến, cải tiến và mô hình huấn luyện hậu cần của 14 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Hội thi là dịp để động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, là dịp để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, áp dụng những sáng kiến hay, mô hình có giá trị ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh sẽ lựa chọn sản phẩm tham gia hội thi cấp quân khu trong thời gian tới.

**THIÊN AN**

### Tổ chức 2 lớp học kỳ trong quân đội

Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 sẽ tổ chức 2 lớp học kỳ trong quân đội năm 2018, từ ngày 19/6 đến ngày 5/7.

Đối tượng đăng ký tham gia học kỳ trong quân đội là thanh thiếu niên, học sinh từ 11 - 17 tuổi, có sức khỏe để tham gia các hoạt động. Ban tổ chức ưu tiên xét tuyển và tạo điều kiện đối với con em các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình nghèo và những hồ sơ nộp sớm.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được học các chuyên đề, nội dung hoạt động theo từng chủ đề của 8 ngày trong khóa học. Trong đó, bảo đảm 40% là giáo dục quốc phòng, huấn luyện quân sự; 40% là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 20% là các hoạt động tham quan thực tế, về nguồn, hoạt động vì cộng đồng.



Cán bộ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hướng dẫn các em gấp chăn màn theo quy định của quân đội.

Học kỳ trong quân đội được tổ chức nhằm tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho thế hệ trẻ trong tình hình mới; giáo dục truyền thống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng các giá trị đạo đức và truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh. Đồng thời, tạo cơ hội để thanh thiếu niên, học sinh tiếp cận những kiến thức mới về kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động đội, nhóm, giúp các bạn trẻ tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động hè bổ ích, hấp dẫn, lành mạnh để các em chuẩn bị tinh thần thoải mái trước khi bước vào năm học mới.

**PHƯƠNG CHI**

### QUỲNH PHỤ Hội thao dân quân, tự vệ

Sáng ngày 7/5, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội thao dân quân, tự vệ năm 2018.

Các chiến sĩ dân quân thuộc trung đội dân quân cơ động của huyện và 38 xã, thị trấn cùng lực lượng tự vệ 14 đơn vị trong huyện đã tham gia 8 nội dung của hội thao: nhận thức chính trị, pháp luật; điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật sử dụng súng bộ binh; ném lựu đạn bài 1; kỹ thuật băng bó cứu thương... Với sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện nghiêm túc, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các khoa mục kiểm tra.

Thông qua hội thao nhằm đánh giá đúng chất lượng huấn luyện và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ, kịp thời khắc phục hạn chế, làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác huấn luyện trong những năm tiếp theo. Hội thao góp phần xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Hội thao diễn ra trong hai ngày 7 - 8/5.

**TRỊNH CƯỜNG**

### 26 nhà giáo đạt giải tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Sáng ngày 7/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ bế giảng hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2018.

Sau 3 ngày hội giảng (4 - 6/5), với tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan của ban giám khảo cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của từng nhà giáo, hội giảng đã đạt kết quả cao. Kết thúc hội giảng, về giải tập thể, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình đạt giải nhất; giải nhì thuộc về Trường Đại học Thái Bình; giải ba thuộc về Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình; giải khuyến khích thuộc về Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Về giải cá nhân, có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng chọn được 9 nhà giáo đạt thành tích cao tại hội giảng để tiếp tục bồi dưỡng tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục toàn quốc do Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức vào cuối năm 2018.

**NGUYỄN CƯỜNG**

### Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Sáng ngày 7/5, Sở Y tế tổ chức hội nghị giao ban khối y tế dự phòng, triển khai công tác y tế dự phòng thời gian tới.

Theo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm như: 1 trường hợp sốt xuất huyết lâm sàng; 3 trường hợp viêm màng não mủ, không có tử vong; 5 trường hợp mắc mới sốt phát ban nghi sởi; 7 trường hợp nghi nhiễm liên cầu lợn; 4 trường hợp viêm hô hấp cấp tính nặng do vi rút, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Ngành Y tế đã tăng cường công tác giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch, khoanh vùng nên không có dịch bệnh bùng phát. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Các chương trình y tế có mục tiêu tiếp tục được toàn ngành triển khai nền nếp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, những thuận lợi, khó khăn tại các đơn vị, địa phương đồng thời thống nhất cần tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, đặc biệt các mặt bệnh như sốt xuất huyết, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm do rượu, tiết canh; tăng hậu kiểm an toàn thực phẩm liên quan đến tuyến bố an toàn thực phẩm của các đơn vị; tập trung triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã; triển khai hòa mạng quản lý thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý hồ sơ sức khỏe nhân dân; chuẩn bị sẵn sàng sáp nhập một số đơn vị y tế...

**HÀ DUNG**

### THÁI THỤY

## Tái diễn vi phạm Luật Đê điều

(Xem trang 2)



Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Thái Hà (Thái Thụy).

## Đấu tranh ngăn chặn hoạt động trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ"

(Xem trang 4)